

ไทย > อาศัยด้วยกัน > การอยู่อาศัย > โทร/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์/เซิร์ฟ

ทีวี/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์/เซิร์ฟ

สวิตเซอร์แลนด์สื่อสารในระดับเทคโนโลยีสูง เทคโนโลยีล่าสุดใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ทีวีและวิทยุ

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์บ้าน (เคเบิลหรือ DSL) หรือผ่านเครือข่ายมือถือ

คุณต้อง **Abo** (📞 สัญญาอินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์ / ทีวี) เพื่อใช้งาน คุณสามารถเลือกข้อเสนอจากผู้ให้บริการหลายรายได้อย่างอิสระ คุณไม่จำเป็นต้องถามเจ้าของบ้านสำหรับเรื่องนี้

เปรียบเทียบข้อเสนอมากมายที่นี่: [การเปรียบเทียบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต](#)

Abo (📞 สัญญาอินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์ / ทีวี) ที่มีอยู่

หากคุณย้าย คุณสามารถนำ Abo (📞 สัญญาอินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์ / ทีวี) ติดตัวไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะเสนอสิ่งนี้ในสถานที่พำนักใหม่ ของคุณด้วย

โทรศัพท์

ทุกวันนี้หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือเท่านั้นและไม่ใช้โทรศัพท์บ้านอีกต่อไป คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ยังคงมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์สำหรับโทรศัพท์บ้านในทุกอพาร์ทเมนต์

หากคุณมีสายโทรศัพท์อยู่แล้วและต้องการนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณย้ายคุณควรแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทโทรศัพท์มีเวลาเพียงพอที่จะเปลี่ยนสายโทรศัพท์ได้ทันเวลา

คุณสามารถบอกรหัสโทรศัพท์ของคุณในสมุดโทรศัพท์ เช่น ที่นี่:

[search.ch](#)

[local.ch](#)

โทรทัศน์ / โทรทัศน์

บ่อยครั้งที่ค่าทีวีสำหรับการเชื่อมต่อพื้นฐานรวมอยู่ในค่าเช่าเสริม หากคุณกำลังจะย้าย ให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายเคเบิลทีวีรายใดพร้อมให้บริการในเครื่อง คุณยังสามารถรับช่องทีวีจากประเทศอื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี

ตรวจสอบพอร์ทัลเปรียบเทียบเพื่อดูว่าข้อเสนอใดที่เหมาะสมกับคุณที่สุด:

[ข้อเสนอ Comparis TV](#)

SERAFE: ค่าวิทยุและโทรทัศน์

ครัวเรือนชาวสวิสทุกครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับวิทยุและโทรทัศน์

การเก็บภาษีนี้เป็นการสนับสนุนสำหรับ **SRG** (© บริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) และสำหรับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต บริษัทสื่อเหล่านี้จึงรับประกันบริการสาธารณะคุณภาพสูง

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จ่ายให้กับบริษัท **SERAVE** เรียกเก็บเงิน **335 ฟรังก์สวิส** เก็บปีละครั้งต่อครัวเรือน **ทุกครัวเรือนจะได้รับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ** ไม่จำเป็นต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทั้งหมด จะถูกส่งไปยัง SERAFE โดยเทศบาลที่พำนัก

หากคุณได้รับความช่วยเหลือทางสังคม คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม เพราะรวมอยู่ในจำนวนเงินพื้นฐานของความช่วยเหลือทางสังคม

หากคุณได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจาก AHV/IV คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออ่านจากที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)

© 2025 Informationsplattform für Zugewanderte im Kanton St.Gallen